
 
ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี  7  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
   ผูม้าประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจรูญ  มาเรือง ประธานสภาฯ จรูญ  มาเรือง  

2 นางมณทนา บัวอยู ่ รองประธานสภาฯ มณทนา  บัวอยู ่  

3 นางสงเมือง ผุยหัวโทน ส.อบต. หมู่ท่ี  1 - ลา 
4 นายวิเชียร  ราศรี ส.อบต. หมู่ท่ี  1 วิเชียร  ราศรี        
5 นายสมาน  วงษ์ทองดี ส.อบต. หมู่ท่ี  2 สมาน  วงษ์ทองด ี  
6 นายธงไชย  ประจันทา ส.อบต. หมู่ท่ี  2 ธงไชย  ประจันทา  
7 นายสยาม  ศรีชัยภูมิ ส.อบต. หมู่ท่ี  3 สยาม  ศรีชัยภูมิ  
8 นายประสิทธิศักดิ์  โม้งปราณีต ส.อบต. หมู่ท่ี  3 - ลา 
9 นายสมศักดิ์  ชัยคณิช ส.อบต. หมู่ท่ี  4 สมศักดิ์  ชัยคณิช  

10 นายสมจิตร  ผุยค าผ ิ ส.อบต. หมู่ท่ี  4 สมจิตร  ผุยค าผ ิ  
11 นายวิบูรณ์ชัย  ใจอดทน ส.อบต. หมู่ท่ี  5 วิบูรณ์ชัย  ใจอดทน  
12 นายสิงห์ขร  สิงห์ลี ส.อบต. หมู่ท่ี  5 - ลา 
13 นายสุทธิพงษ์  หารชัย ส.อบต. หมู่ท่ี  6 สุทธิพงษ์  หารชัย  
14 นายประยูร  ต่อสกุล ส.อบต. หมู่ท่ี 6 ประยูร  ต่อสกุล  
15 นายประมินทร์  จันทะกาว ส.อบต. หมู่ท่ี 7 ประมินทร์  จันทะกาว  
16 นายประสาท  ศรีวิจารย์ ส.อบต. หมู่ท่ี  8 ประสาท  ศรีวิจารย ์  
17 นางสมจิตร  จุ้มนารินทร์ ส.อบต. หมู่ท่ี  8 สมจิตร  จุ้มนารินทร์  
18 นายวิจิตร  โสภูเขียว ส.อบต. หมู่ท่ี  9 วิจิตร  โสภูเขียว  
19 นายประยูร  ปนามะเส ส.อบต. หมู่ท่ี 10 ประยูร  ปนามะเส  
20 นายสง่า วรรณา ส.อบต.หมู่ท่ี 10 สง่า วรรณา  
21 นางหนูทิพย์  ทองม้วน ส.อบต. หมู่ท่ี  11 หนูทิพย์  ทองม้วน  
22 นายมานพ  นาคจันทร์ ส.อบต. หมู่ท่ี  11 มานพ  นาคจันทร์  
23 นายกัน  อุทิตสาร ส.อบต. หมู่ท่ี  12 กัน  อุทิตสาร  
24 นายอุทิศ  บุตรเพ็ง ส.อบต.หมู่ท่ี  13 อุทิศ  บุตรเพ็ง  
25 นายด ารงค์  จันทร์มา      ส.อบต. หมู่ท่ี 13 ด ารงค์  จันทร์มา       
26 นายอัศฎาวุฒิ  พันธุ์โนบัว ส.อบต. หมู่ท่ี  14 - ลา 
27 นายภานุพงศ์  อิติปิ ส.อบต. หมู่ท่ี  14 ภานุพงศ์  อิติปิ  
28 นางสาวชลลดา  กุดแก้ว เลขานุการสภา ฯ ชลลดา  กุดแก้ว  

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายเมธี สวนไธสงค์ รองนายก อบต.เจาทอง เมธี สวนไธสงค์  
2 นายกวี ป้อจัตุรัส รองนายก อบต. เจาทอง กวี ป้อจัตุรัส  



3 นายศิวะ สุทธิพันธ์ุ เลขานุการนายก อบต. เจาทอง ศิวะ สุทธิพันธ์ุ  
4 นายรัฐพล ดีนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัฐพล ดีนอก  
5 นายนิวัฒน์ สารมะโน ผช.นักวิเคราะห์ฯ นิวัฒน์ สารมะโน  
6 นางพัฒน์นรี กุดแก้ว ผช.เจ้าพนักงานธุรการ พัฒน์นรี กุดแก้ว  
7 นางสาวแมว แก้วส่องศึก คนงานทั่วไป แมว แก้วส่องศึก  
8 นางศุพัชชา มาป้อง ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ศุพัชชา มาป้อง  
9 นางสาวพัทธนันท์ กางถ่ิน ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พัทธนันท์ กางถ่ิน  

10 นางสาวปริม ค าใสสุข ผช.นักพัฒนาชุมชน ปริม ค าใสสุข  
11 นายหยาด พิศเจริญ พนักงานผลิตน้ าประปา หยาด พิศเจริญ  
12 นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ ์ ผช.นักวิชาการเกษตร ปิยะพร โชคสวัสดิ ์  
13 นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก ผช.นักทรัพยากรบุคคล ชีวรัตน์ เพ็งนอก  
14 นายชาญณรงค์ คงโนนกอก ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ชาญณรงค์ คงโนนกอก  

 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  4   คน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 

วันท่ี  7  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสงเมือง ผุยหัวโทน ส.อบต.หมู่ 1 ลา 
2 นายประสิทธ์ิศักดิ์ โม้งปราณีต ส.อบต.หมู่ 3 ลา 
3 นายสิงห์ขร สิงห์ลี ส.อบต.หมู่ 5 ลา 
4 นายอัศฎาวุฒิ พันธ์ุโนบัว  ส.อบต.หมู่ 14 ลา 



1.1 การประชุมสภา อบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันท่ี 7 เดือน 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศสภา อบต.เจาทอง เรื่องการ

ก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.เจาทอง ประจ าปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจ าปี 2563 

1.2 สมาชิกสภา อบต.เจาทอง ยื่นหนังสือลาออกต่อท่านนายอ าเภอภักดีชุมพลเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 

2562 จึงมีผลตามหนังสือแจ้งการลาออกต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ของ                     

นายทรงเศรษฐวสิฏฐ์ ค าหลาย ตามเอกสารท่ีแนบมาน้ี 

ด้วยนายทรงเศรษฐวสิฏฐ์ ค าหลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง หมู่ที่ 7 ได้ย่ืน 

หนังสือลาออก ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางไปท าธุรกิจที่ต่างจังหวัดท าให้ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 

       อ าเภอภักดีชุมพลได้พิจารณาแลว้ อนุมติัให ้นายทรงเศรษฐวสฏิฐ์ ค าหลาย สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเจาทอง หมู่ที่ 7 พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2562 ตามความนัยมาตรา 47 ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ (3)                    

แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 

 

 

 

1.3 สมาชิกสภา อบต.เจาทอง ไม่มาประชุม ได้แก ่

1. นางสงเมือง ผุยหัวโทน   ส.อบต.หมู่ 1   (ลากิจ)  

2. นายประสิทธิศักด์ิ โม้งประณีต  ส.อบต.หมู่ 3   (ลากิจ)  

3. นายสิงห์ขร สิงห์ลี   ส.อบต.หมู่ 5   (ลากิจ)  

4. นายอัศฎาวุฒิ พันธุ์โนบัว  ส.อบต.หมู่ 14  (ลากิจ)  

-ท่ีประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อ 

วันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 



นางสาวชลลดา กุดแก้ว เลขานุการสภา อบต.เจาทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภา อบต.เจาทองได้มีการประชุม 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561นั้น ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.เจา

ทองได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ท าหนังสือแจ้งให้กับสมาชิกสภา

พิจารณาด้วยแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแก้ไข 

ประธานสภา อบต.เจาทอง ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถือว่าที่ประชุมรับรองนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 3  การก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.เจาทอง ประจ าปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2563  

ประธานสภา อบต.เจาทอง ขอเชิญท่านเลขานุการสภา อบต.เจาทองช้ีแจงระเบียบการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  

ประจ าปี 2562 และสมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบก่อนนะครับ 

นางสาวชลลดา กุดแก้ว เลขานุการสภา อบต.เจาทอง ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญไม่เกิน 4 

สมัยในปี 2562 เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นสมัยที่ 1 ของปี 2562 แล้วจึงต้องก าหนดอีก 3 สมัยใน

เดือนใด ตามที่ประชุมเห็นชอบโดยมีสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอและมีผู้รับรอง 2 คน ก าหนดแต่ละ

สมัยไม่เกิน 15 วัน ส่วนสมัยที่ 1 ในปี 2563 ก็ปฏิบัติเช่นกันมีผู้เสนอและมีผู้รับรองจะเสนอ

เดือนใดของปี 2563 แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นชอบโดยให้มติที่ประชุมต่อไปและขอแจ้งสรุปห้วง

เวลาการจัดท า 

 

 แผนต่าง ๆ 1. แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ประกาศใช้ภายในเดือนตุลาคม 2. รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผน ประกาศใช้ในเดือนธันวาคม 3. ข้อบัญญัติงบประมาณ เริ่มจัดท าในเดือน

สิงหาคมและให้แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมค่ะ 

ประธานสภา อบต.เจาทอง ได้ด าเนินการให้ที่ประชุมก าหนดสมัยสามัญประจ าปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  

2563 ดังนี ้

นายกัน อุทิตสาร ส.อบต.หมู่ 12  ผู้เสนอให้ก าหนดสมัยประชุม 4 สมัยโดยม ี

   ผู้รับรอง 1. นายประสาท ศรีวิจารย์  ส.อบต.หมู่ 8  

              2. นายประยูร ปนามะเส   ส.อบต.หมู่ 10  

มติ-ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

นายประมินทร์ จันทะกาว  ส.อบต.หมู่ 7 ผู้เสนอ สมัยที่ 1  วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์ 2562 

             สมยัที ่ 2  วันที่ 1 – 15  สิงหาคม 2562 



             สมยัที ่ 3  วันที่ 1 – 15  ตุลาคม 2562 

             สมยัที ่ 4  วันที่ 1 – 15  ธันวาคม 2562 

   ผู้รับรอง 1. นายสมศักดิ์ ชัยคณิช ส.อบต.หมู่ 4  

    2. นางสมจิตร จุ้มนารินทร์ ส.อบต.หมู่ 8  

มติ-ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

นายสยาม ศรีชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ท่ี 3 เสนอก าหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจ าปี 2563 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 

2563 มีผู้รับรอง 1. นางหนูทิพย์ ทองม้วน ส.อบต.หมู่ 11 

  2. นายสมจิตร ผุยค าผิ ส.อบต.หมู่ 4 

มติ-ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้สดของ ส.อบต.เจาทอง  

นายสมจิตร ผุยค าผิ ส.อบต.หมู่ 4 โครงการในงบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ของแต่ละหมู่บ้าน ๆ 

ละ สามแสน ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้ด าเนินการไปบ้างแล้ว บางโครงการก็ยังไม่ได้ด าเนินการ      

บางโครงการอยู่ในระหว่างด าเนินการนั้น โดยเฉพาะถนนลงหินคลุกซอยบ้านนายสุชาติ ของหมู่ 4    

ซึ่งส่วนมากซอยนั้นคนทางหมู่ 1 จะใช้สัญจรไป – มา มากที่สุดนะครับ การลงหินคลุกที่ซอยนั้น

จะสามารถเอาลงอีกได้ไหม ผมเห็นยังเหลืออีกประมาณ 100 เมตร ผมขอให้เพิ่มไปถึงคลองฝาย

น้ าล้นด้วยครับ 

ประธานสภา อบต.เจาทอง เรื่องนี้มีชาวบ้านมาถามผมหลายหมู่บ้านเหมือนกันนะครับ บางหมู่บ้านก็มาคุยกับผมว่าหินคลุก

ที่ลงไม่ดีเลย ชาวบ้านมาถามกับผม ๆ ก็ให้ไปคุยหรือถามกับสมาชิก อบต.ของหมู่บ้านท่านเพื่อให้

สมาชิกสภาถามฝ่ายบริหารเองนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อโครงการลงไปในหมู่บ้านท่านแล้ว ท่าน

สมาชิกก็ต้องไปดูด้วยว่าเขาลงหินคลุกกี่พ่วงกี่รถด้วยนะครับผมก็ขอฝากเรื่องนี้ให้ท่านสมาชิก

ทราบไว้นะครับ 



นายประมินทร์ จันทะกาว ส.อบต.หมู่ 7 ผมไม่มีกระทู้จะถามฝ่ายบริหารหรอกครับเพียงแต่จะมาเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า

ท่านสมาชิกสภาของหมู่ 7 ที่ลาออกไปแล้วนั้น ท่านก็พร้อมที่จะท างานเพื่อส่วนรวมเพื่อชาวบ้าน

ของเราเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับ 

นายประยูร ปนามะเส ส.อบต.หมู่ 10 เรื่องรถลงหินคลุกบ้านผมได้ลงเรียบร้อยแล้วและได้หินคลุกลงครบ 15 รถพ่วง

ครับ วันน้ีผมมาขอรถบรรทุกน้ าไปรดน้ าถนนบ้านผมเพราะฝุ่นเยอะมากจะเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของประชาชนที่อยู่ริมถนนน้ัน ๆ ครับขอให้ไปรดน้ าถนนฝุ่นอาทิตย์ละ 1 ครั้งก็ได้นะครับ 

อีกเรื่องไฟฟ้าหมู่บ้านก็ดับตรงบ้านผู้ช่วยสมนึก ตาแลครับ ผมก็มีเรื่องเสนอกระทู้แค่นี้ครับ 

นายกัน อุทิตสาร ส.อบต.หมู่ 12 เรื่องลงหินคลุกถนนบ้านผมลงครบแล้วครับ 15 รถพ่วงแต่มีไฟฟ้าดับ 2 จุดครับ 

ฝากท่านรองนายกทั้ง 2 ท่านช่วยไปดูให้ด้วยนะครับ 

นายประยูร ต่อสกุล ส.อบต.หมู่ 6 บ้านผมไฟฟ้าดับ 6 จุดและบ้านผมก็ก าลังสร้างพระอุโบสถก็จะขอให้สมาชิกยกมือ

ให้ผ่านด้วยนะครับ 

 

ประธานสภา อบต.เจาทอง เรื่องการก่อสร้างวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้นไม่ต้องขออนุญาตกับทางสภา อบต. ครับ

สามารถสร้างได้เลยนะครับ 

นายสง่า วรรณา ส.อบต.หมู่ 10 ผมขออนุญาตท่านประธานสภาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการ

สมัครสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มซึ่งผมเป็นประธานกลุ่มการท าเกษตรแปลงใหญ่ของต าบล     

เจาทอง จึงเชิญชวนท่านที่สนใจจะสมัครเพิ่มเติมเป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ สมัครได้ในวันที่  

25 นี้ ใช้บัตรประชาชนสมัคร จะมีการเปิดอบรมการตลาดอยู่ที่ศูนย์แปลงใหญ่ ศพก. หมู่ 10   

ของนายสุชาติ มุ่งสอนกลาง เป็นประธาน ศพก. แต่ผมเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ของ

ต าบลเจาทองและแจ้งสมาชิกเก่าด้วยครับเตรียมเงินไปจ่ายค่าปุ๋ยด้วยค่าเปิดบัญชีออมทรัพย์สัจจะ     

50 บาทด้วยครับ ผมก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ทราบเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ 

นางมณทนา บัวอยู่ ส.อบต.หมู่ 9 ในหมู่บ้านของดิฉันปัญหาที่แจ้งมาหลายครั้งแล้วคือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดับ

มาหลายเดือนแล้ว ทราบว่าไม่มีช่าง แต่ดิฉันอยากให้ทาง อบต.ไปแก้ไขเบื้องต้นดูก่อนโดยเอา       

รถกระเช้าไปเช็ดแผงโซล่าเซลให้สะอาดเพราะอาจจะมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกไปจับไปเกาะที่หน้าแผง   

นะคะ เผื่อมันอาจจะเกิดจากปัญหาน้ีก็ได้อยากให้ลองไปแก้ไขตรงนี้ก่อนค่ะ เพราะดิฉันสังเกตว่า

ช่วงนี้หน้าร้อนแสงอาทิตย์แรงมากแต่ไฟพลังงานแสงอาทิตย์สว่างแป๊บเดียวไม่นานก็ดับเหมือนมัน

เก็บแสงอาทิตย์ได้น้อยนะคะ จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารลองไปท าดูก่อนตามที่ดิฉันเสนอแนะนี้ก่อน

นะคะ แต่ถ้าท าแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ต้องแจ้งช่างหรือผู้รับเหมาต่อไปค่ะ เพราะปัญหาน้ี



เป็นมาหลายเดือนแล้วนะคะ ขอให้ช่วยรีบด าเนินการให้ด้วยนะคะและอีกเรื่องที่ต้องการขอทราบ

เพิ่มเติมที่ท่านสง่าเชิญชวนสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ อยากทราบว่ามีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

สมัครสมาชิกอะไรบ้าง เช่น ต้องเป็นผู้ปลูกมะขามหวานอย่างเดียวหรือไม่ ? และผู้ที่ไม่มีพื้นที่

การเกษตรได้หรือไม่คะ ? 

นายสง่า วรรณา ส.อบต.หมู่ 10 ตอบ ส.อบต. มณทนา บัวอยู่ ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์ของการสมัครไม่ได้บังคับว่าต้องปลูกมะขามหวานอย่างเดียว ขอให้เป็นการท าพืชสวน 

ทางส านักงานเกษตรต้องการรู้ข้อมูลจากสมาชิกว่าท่านปลูกอะไร พื้นที่กี่ไร่ และจะได้จดทะเบียน 

 

 เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น บ้านซับประสิทธ์ิเขามีห้องเย็นแล้วแต่ก็ไม่เพียงพอในการเก็บพืชผล

ทางการผลิตมะขามหวาน ถ้ากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อยากจะของบจากหน่วยงานอื่นมาท าห้องเย็น

ก็น่าจะท าได้ ซึ่งเป็นความมุ่งหวังของเราต่อไปครับ ส่วนผู้ไม่มีพื้นที่ท าการเกษตรผมจะดูจากการ 

 กรอกแบบฟอร์มในใบสมัครสมาชิกว่ามีหรือไม่ ทางสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแจ้งมานัดวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ แต่ผมขอเลื่อนเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ก็แจ้งให้ทราบหากท่านใดที่ยังไม่สมัครและ

สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มก็ขอเชิญนะครับ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เตรียมบัตรประชาชนและ

เงินเปิดบัญชีสัจจะ 50 บาทของสมาชิกกลุ่มด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสยาม ศรีชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ 3  เห็นท่านสมาชิกพูดถึงไฟฟ้า พอดีผมก็นึกถึงไฟฟ้าบ้านผมขึ้นมาได้ครับ ตรงหน้า

โรงเรียนบ้านเจาทองคือมีการไปถอดชุดที่เสียออกแล้วแต่ยังไม่เอาชุดใหม่ไปใส่ให้ครับ อีกเรื่องจะ

เสนอเรื่องท่อระบายน้ าแตกครับ แต่ผมจะท าหนังสือเข้ามาแจ้งอีกทีครับพร้อมกับขอรถแบ็คโฮไป

ปรับเกลี่ยพื้นที่เอาท่อลงด้วยครับ อีกเรื่องการลงหินคลุกบางจุดหนาบางจุดบางอยากให้มีรถเกรด

ปรับหินคลุกให้เสมอกันจึงดีมากครับ เพราะมีประชาชนขับรถมอเตอร์ไซด์เจอตรงหินคลุกที่ลง

หนาไว้ รถมอเตอร์ไซด์ล้มเลยครับขับไม่ได้มันลงหนาเกินไปครับ ผมก็มีเรื่องเสนอแนะทางฝ่าย

บริหารแค่นี้ครับ 

 นายเมธี สวนไธสงค์ รองนายก อบต.เจาทองตอบกระทู้ของส.อบต.ดังน้ี  

 ผมขอตอบเรื่องโครงการต่าง ๆ หมู่บ้านละสามแสนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2562 ที่ท่านสมาชิกถามมานะครับว่า ทางฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ของทาง

ราชการซึ่งเป็นนายกมีอ านาจการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาทนั้น จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 

ทีเดียวทั้งหมดทุกโครงการทุกหมู่บ้านครับ ต้องทยอยท าสัญญาไปเรื่อย ๆ ครับ น่าจะไม่เกินเดือน

มีนาคมนี้ จะท าสัญญาลงโครงการได้ทุกสายทุกเส้นครับ ส่วนเรื่องลงหินคลุกหนาบางจุดน้ัน ก็ต้อง



มีรถเกรดเดอร์ต้องรอขอเกรดเดอร์เข้าพื้นที่ก่อนครับ ส่วนรถน้ าจะใช้รถของ อบต.ไม่ได้เพราะเป็น

โครงการที่ผู้รับเหมารับผิดชอบตามสัญญาจ้างอยู่ครับ ส่วนลูกรังที่ได้มาไม่ดีก็จะแจ้งผู้รับจ้างให้

ต่อไปครับ และขอตอบท่านสมจิตร ผุยค าผิ ที่จะขอเพิ่มหินคลุกตรงซอยบ้านนายสุชาติให้ยาวถึง 

 

ฝายน้ าล้นน้ัน ผมเห็นว่าท่านขอส่วนที่เหลือในโครงการจ่ายขาดเงินสะสมดีกว่านะครับบางซอยก็

แคบอย่างหมู่ 9 ซอยแคบรถพ่วงเข้าไม่ได้เลยครับ ต้องใช้รถ 6 ล้ออย่างเดียวท าให้งานเสร็จช้า

กว่าเดิมครับ และขอตอบท่านสยาม ศรีชัยภูมิ เรื่องหลอดไฟหน้าโรงเรียนบ้านเจาทอง ขณะนี้อยู่

ระหว่างจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ครับ ถ้าได้ของแล้วจะไปใส่ให้ตามที่แจ้งมาครับ ขอบคุณท่าน

ประธานสภาครับที่อนุญาตให้ตอบกระทู้ ส.อบต. แทนท่านนายกครับ 

นางสาวชลลดา กุดแก้ว เลขานุการสภา อบต. เจาทอง  ขอแจ้งตารางการด าเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนประจ าปี 2562 ดังนี ้

 
วัน/เดือน/ป ี เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

11 มีนาคม 2562 07.30 น. – 12.00 น. ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 7  

 16.00 น.  – 19.00 น. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6  

 

12 มีนาคม 2562 16.00 น. – 19.00 น ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 รวม 
หมู่ 8,หมู่ 12    

 

13 มีนาคม 2562 07.30 น. – 12.00 น ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3  

 16.00 น. – 19.00 น ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2  

 

14 มีนาคม 2562 07.30 น. – 12.00 น ศาลา SML หมู่ที่ 11  

 16.00 น. – 19.00 น ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5  

 

15 มีนาคม 2562 16.00 น. – 19.00 น ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 รวม 
หมู่ 4 , หมู่ 14    

 

18 มีนาคม 2562 07.30 น. – 12.00 น ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13  

 16.00 น. – 19.00 น ศาลา SML หมู่ที่ 1  

 

19 มีนาคม 2562 07.30 – 12.00 น ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10  



 
 

ก าหนดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ “กิจกรรมโครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข”  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  ดังนี้ 

 
ก าหนดการ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
“กิจกรรมโครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข” ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันอังคาร ที่  19 กุมภาพันธ์  2562เวลา 08.00 น. – 15.00 น. 
ณ วัดลาดชุมพล 

***************************************************************** 
 
เวลา 

08..00 – 09.00 น.   ลงทะเบียน  
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด “โครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข”  

ประจ าปีงบประมาณ 2562       (โดย นายอ าเภอภักดีชุมพล) 
09.30 – 10.30 น. บรรยายเรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และวิธีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในชุมชนแบบ

ยั่งยืน (โดย วิทยากรจากกรมประมง) 
10.30 – 11.30 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล เกษตรกรและประชาชน

ร่วมกันปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า  
11.30 – 12.00 น. เกษตรกรและประชาชนรับพันธ์ุสัตว์น้ า  
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. บรรยายเรื่อง การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ า เพื่อการบริโภคในครัวเรือน (โดย 

วิทยากรจากกรมประมง) 
15.00 น. ปิดโครงการ  

 
 

 
หมายเหต-ุก าหนดการอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
        -อาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.00 น.  
 
 
 
 
ประธานสภา อบต.เจาทอง เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามท่านรองนายกต่อไปอีกและได้ด าเนินการมาจนหมดระเบียบวาระ

การประชุมแล้ว ผมจึงขอปิดการประชุมครั้งนี้ครับ  
  

 16.00 – 19.00 น ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9  



 
ปิดประชุมเวลา ประมาณ 14.00 น  

 
(ลงช่ือ)   ชลลดา  กุดแก้ว       ผู้จดบันทึกการประชุม 

           (นางสาวชลลดา   กุดแก้ว)  
         เลขานุการสภา อบต. เจาทอง  
 
 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     1. นางสมจิตร จุ้มนารินทร์       
     2. นายสมจิตร  ผุยค าผิ 
     3. นายสยาม  ศรีชัยภูมิ 
     4. นายประมินทร์ จันทะกาว 
     5. นายวิบูรณ์ชัย ใจอดทน 
 
 
 

(ลงช่ือ)      จรูญ  มาเรือง      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                 ( นายจรูญ  มาเรือง )  
                        ประธานสภา  อบต.เจาทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  1  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง จึงได้ลงลายมือช่ือเป็น
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554      
 
 



(ลงช่ือ)                             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 ( นายจรูญ  มาเรือง )  
                        ประธานสภา  อบต.เจาทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


